

ฮวงจุ้ย!!!ห้องนอน เพื่อรักยืน----->>>ยาว

นำเสนอเมื่อ : 30 พ.ค. 2552

ฮวงจุ้ยห้องนอน เพื่อรักยืนยาว



การจัดห้องนอนมีผลต่อ "ความรัก" และ "การครองคู่" อยากให้รักแน่นหนา ชีวิตคู่ยืนนาน จัดฮวงจุ้ยห้องนอนให้ส่งเสริมกันดีกว่า

1. **เตียงนอน ควรใช้เตียงที่ทำจากไม้** เพราะเตียงนอนที่ทำจากโลหะนั้น เป็นสื่อนำไฟฟ้า ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของคุณ และพยายามนำเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรศัพท์มือถือ ออกห่างจากเตียงของคุณ

2. **แสงภายในห้อง ไม่ควรสว่างจ้าเกินไป (หยาง) หรือสลัวทึมเกินไป (หยิน)** และอย่าลืมเรื่องเสียงรบกวนด้วย เพราะจะทำให้คุณ และคู่รักหงุดหงิดได้

3. ถ้าห้องนอนของมี **หน้าต่างกระจกใส ที่สามารถชมวิวยาวๆ นอกบ้านได้ ไม่ควรวางเตียงติด หรือใกล้กระจกมากเกินไป** แม้ว่าคุณอยากจะนอนชมวิวภายนอกใจจะขาด เพราะพลังที่ผ่านเข้ามาจากภายนอก แม้จะไม่ทำให้คุณกับเขามีเรื่องมีราวถึงกับตองเลิกรากัน แต่ก็ส่งผลให้นอนไม่หลับหรือฝันร้ายอยู่เรื่อยๆ

4. **ใต้เตียงนอน ไม่ควรเอาของที่ไม่ใช้แล้วไปเก็บไว้** โดยเฉพาะของที่แตกหักยับเยินหามาเด็ดขาด แต่ถ้าจำเป็นจริงๆ ไม่มีที่จะไว้ของแล้ว ก็ให้เลือกเก็บแต่ของใหม่ๆ ที่สำคัญต้องจัดให้เป็นระเบียบ ถ้าใต้เตียงรกมากๆ หรือเก็บของหักๆไว้ จะทำให้คุณหรือหวานใจมีสุขภาพไม่แข็งแรง แถมยังมีปากเสียงกันได้อบ่อยๆ ด้วย

5. **หน้าต่างห้องนอน ควรใช้ม่านบังตามากกว่ามู่ลี่กันแดดที่ดูแข็ง** ไม่มีความพลิ้วไหวเหมือนกับผา เพราะห้องนี้ต้องการบรรยากาศที่นุ่มนวล ไม่ใช่ความเป็นงานเป็นการมากนัก เชื่อกันว่าถ้าใช้ม่านบังตาดี จะช่วยเสริมโชคเรื่องความรัก

❑ 6. **หาแจกันดอกไม้ มาวางไว้ในห้องนอนสักหนึ่งอัน** หรือจะเป็นกระถางต้นไม้ก็ได้ กระถางควรเป็นสีขาว ส่วนต้นไม้ให้เป็นผู้แดงหรือสีชมพู จะช่วยเพิ่มพลังรักให้แข็งแรงมากขึ้น แต่ควรหลีกเลี่ยงการนำต้นไม้ใหญ่ไว้ในห้องนอน

❑ 7. **หัวเตียง และผนังด้านหัวเตียง**
สามารถออกแบบให้สวยงามได้ ถ้า**เตียงตั้งตรงกับประตูทางเข้าห้องนอน**
ให้แขวนคริสตัลไว้ระหว่างเตียงและพื้นที่ส่วนนั้น

❑ 8. **อย่าหันหัวเตียงไปทางห้องน้ำเป็นอันขาด**
ดวงความรักที่กำลังรุ่งโรจน์อาจจะจะพุ่งลงเหวได้ง่าย เพราะจะต้องมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันไม่หยุดหย่อน

❑ 9. **ไม่ควรหันปลายเท้าให้กับประตูห้องนอน** เพราะเป็นสัญลักษณ์การนอนของคนตาย ไม่เป็นมงคลอย่างยิ่ง หากปลายเตียงหันไปทางประตูห้องนอนพอดี จะมีเรื่องเดือดร้อนใจในครอบครัว สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง อาจมีคนเจ็บป่วยอยู่เรื่อยๆ ความอบอุ่นในบ้านจะลดน้อยลง ถ้าสุดจะเลียงก็ให้แก้ไขง่ายๆ ด้วยการติดกระจกบานเล็กๆ ไว้ที่ปลายเตียง เพื่อสะท้อนพลังอันเลวร้ายออกไป

❑ 10. **พื้นห้องนอนควรเป็นสีพื้นเรียบๆ** อาจมีลวดลายสลายตาได้บ้าง แต่สีพื้นสีเดียวไปเลยจะดีที่สุด หากปูพรม อย่าเลือกพรมที่มีลวดลายฉูดฉาดฉูดฉาดฉูดฉาดฉูดฉาด เพราะจะส่งผลให้ความรักของคุณวนวาย

❑ 11. **อย่าใช้ผ้าห่มสีขาว** เพราะหากนำมาคลุมร่าง จะเหมือนกับสัญลักษณ์ของคนตาย ผ้าปูที่นอนสีขาวแม้จะดูสะอาดสะอาด แต่ก็ไม่เหมาะกับห้องนอนนัก สีขาวโพลนจะส่งผลให้พลังความรักกระจัดกระจาย เลือกผ้าปูที่นอนที่มีสีจะดีกว่า

❑ 12. **หาผ้าที่ทอด้วยด้ายสีทอง หรือผ้าที่เป็นสีทองวางไว้บนเตียง**
เนื้อผ้าที่ส่องประกายแวววาว จะช่วยให้คุณสร้างบารมีกับนเตียงได้ละเมียดละไมหัวใจยิ่งขึ้น

❑ 13. ถ้าช่วงไหนอารมณ์ร้อน อาจจะจากเรื่องงาน เรื่องเพื่อนจนพานโมโหคนรักบ่อยๆ ให้**หาขามสวยๆ ใส่ก่อนหินหรือคริสตัลวางไว้ใต้เตียงนอน** จะช่วยทำให้อารมณ์เย็นลง

❑ 14. **อยากให้ความรักของคุณมั่นคง ให้หาหินควอตซ์ สีขาวใส ก้อนใหญ่พอประมาณ มาวางไว้ใต้เตียง**

❑ 15. **อย่าติดหลอดไฟที่ให้แสงส่องเป็นลำลงมาที่เตียงเป็นอันขาด**
เพราะความรักของคุณจะกลายเป็นเรื่องที่ยุงเหยิง นาปวดหัว ถ้าเสียงไมได้ให้แขวนสร้อยลูกปัดที่ปลายเตียง เพื่อซึบซับพลังงานที่ขัดแย้ง

❑ 16. หากคุณกำลังกังวลว่า เขากำลังจะมีกิ๊กหน้าใส ให้**เปลี่ยนม่านหน้าประตูห้องนอน เป็นม่านที่ร้อยด้วยลูกปัด** เชื่อกันว่าลูกปัดจะช่วยเก็บพลังงานรักให้อยู่เป็นที่ เป็นทาง ไม่วอกแวกไปที่อื่น

❑ 17. หากเตียงนอนอยู่กึ่งกลางระหว่างประตูสองด้าน เช่น ประตูเข้าห้องและประตูห้องน้ำ

ให้ย้ายตำแหน่งของเตียง หรือไม้เท้าจากสวยๆ มากั้น เพื่อให้พลังงานความรักนั้นรวมกันเป็นหนึ่ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

